

KHÔNG QUÊN ANH THƯƠNG PHẾ BINH VIỆT NAM CỘNG HÒA



Chương trình nhạc hội “*Không Quên Anh*” gây quỹ giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận tổ chức vào trưa chủ nhật 3 tháng 12 năm 2023 tại hội trường Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ, thành phố Arlington, Virginia.

Những hình ảnh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa do hai ông Nguyễn Văn Châu Thanh và Nguyễn Hữu Phước thuộc Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức thu thập được chiếu trên màn ảnh nhỏ, gợi nhớ cảnh những chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hành quân ngày đêm trên khắp nẻo đường Đất Nước để bảo vệ Miền Nam Tự Do trước năm 1975 và những hình ảnh tương phản sau tháng tư đen, những chiến sĩ thuộc nhiều quân-binh-chủng với thân thể không toàn vẹn sống chật vật, khó khăn, kiếm sống cảm hoi qua ngày nơi quê nhà.

Hình ảnh của các anh thương phế binh nơi quê nhà có kèm căn cước quân nhân và giấy chứng nhận cấp độ tàn phế được liên tục chiếu lên màn ảnh làm mọi người xót xa, nghĩ đến nỗi bất hạnh, cay đắng mà các anh cùng thân nhân đã và đang phải hàng ngày gánh chịu từ suốt 48 năm nay.



Buổi gây quỹ Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ khai mạc với nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và Phút Mặc Niệm do ông Bùi Mạnh Hùng, cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Bộ Binh Thủ Đức và Mũ Đỏ (Nhảy Dù) Trần Hồng Minh phụ trách với toàn Quốc-Quân-Kỳ và các quân nhân Hải, Lục, Không Quân chào kính.



Dù ai cũng ở tuổi ngoài 70, các anh vẫn tráng kiện, gương mặt, oai nghiêm trong quân phục.

Mũ Đỏ Lý Thanh Phi, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Vùng Hoa Thịnh Đốn cho biết, đây là một Tổ Chức quy tụ 13 Hội Đoàn Quân Đội trong Vùng Thủ

Đô Hoa Kỳ do cố Thiếu tướng Trần Đình Thọ sáng lập với danh xưng “Ủy Ban Phối Hợp Hành Động” nay là Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Những công tác chính của Liên Hội là tổ chức hàng năm lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực 19 tháng 6, tham dự diễu hành Memorial Day vào tháng 5 tại Washington, D.C., gây quỹ giúp thương phế binh tại Việt Nam.

Trong cuộc chiến bảo vệ Miền Nam Tự Do, các anh đã từ giã học đường, xa gia đình và những người thân yêu lên đường tòng quân, làm bổn phận người trai thời loạn, ngăn chống giặc cộng. Trong thời khói lửa, xông pha nơi chiến trận các anh đã hy sinh một phần thân thể, trở về trên đôi nạng gỗ, mù mắt, cụt tay...

Sau tháng tư đen 1975, Miền Nam Việt Nam bị bức tử, cộng sản xua đuổi các thương binh ra khỏi những quân y viện, áp bức, đối xử khắc nghiệt, các anh bắt buộc phải tự kiếm miếng cơm, manh áo, mưu sinh qua ngày bằng đủ mọi cách nhờ vào chút sức tàn lực kiệt của mình.

Ban Tổ Chức nhạc hội mong ước, nhờ vào lòng hảo tâm của quý đồng hương mà các anh thương phế binh và gia đình sẽ có một chút niềm vui lúc Xuân về, Tết đến với những món quà ân tình gửi về từ phương xa, thể hiện tấm lòng của người Việt Quốc Gia ở hải ngoại.

Địp này, tân Ban Chấp Hành của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận nhiệm kỳ 2023–2025 được trình diện trước quan khách:



Chủ Tịch: *Mũ Đỏ Lý Thanh Phi*

Phó Chủ Tịch Nội Vụ kiêm Thủ Quỹ: Mũ Nâu Nguyễn Hưng Thái

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Chiến Hữu Thủ Đức Nguyễn Văn Châu Thanh

Tổng Thư Ký: Nữ Quân Nhân Nguyễn Thị Bé Bảy

Ủy Viên An Ninh: Mũ Nâu Bùi Văn Thông

Ủy Viên Xã Hội: Xây Dựng Nông Thôn Dương Hòa Hiệp và Hải Quân Nguyễn Văn Thành

Ủy Viên Kỹ Thuật: Kiến Trúc Sư Bùi Dương Liêm

Ủy Viên Báo Chí: Mũ Nâu Vũ Đình Trường

Ủy Viên Thông Tin: Truyền Tin Bùi Mạnh Hùng

Ủy Viên Nghi Lễ: Mũ Đỏ Trần Hồng Minh

Ủy Viên Liên Lạc: Không Quân Nguyễn Minh Toàn

Ủy Viên Trật Tự: Thủy Quân Lục Chiến Lê Văn Hiếu

Ủy Viên Quân Xa: Hậu Duệ Tạ Hòa

Ủy Viên Giao Tế: Hậu Duệ Đỗ Anh Tú.

Trong phần phát biểu, ông Phạm Dương Hiền, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland & Virginia nói, ông mạnh mẽ ủng hộ chương trình gây quỹ Cây Mùa Xuân do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ tổ chức để an ủi phần nào và giúp đỡ các thương phế binh tại Việt Nam đón Tết Giáp Thìn. Đây là một nghĩa cử cao đẹp mà các hội đoàn, tổ chức nên thực hiện những buổi gây quỹ tương tự và xin hãy làm với tâm lòng thành để đền đáp phần nào sự hy sinh xương máu của các anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa.

Ông nhắc lại sự sụp đổ của “Bức Tường Ô Nhục Bá Linh” vào năm 1989, quyết tâm thống nhất Đông và Tây Đức năm 1990 thành một quốc gia hùng cường sau 40 năm bị chia cắt mà thế giới cho là phép lạ vì đã không có sự đổ máu, trả thù nào. Còn đối với Việt Nam sau 21 năm chinh chiến điêu tàn giữa hai miền Nam Bắc, tiếng súng đã dứt vào ngày 30 tháng tư năm 1975, nhưng những đồng đội, chiến hữu tận nguyên của Miền Nam chúng ta bị công sản Miền Bắc ngược đãi, bị trả thù, bị đọa đày một cách tàn ác.

Mục Sư Phan Đức Hiếu, Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt–Mỹ và Ban Chấp Hành đã bảo trợ vô điều kiện địa điểm tổ chức chương trình nhạc hội “Không Quên Anh” cũng như những sinh hoạt cộng đồng khác. Trong lời chúc đến buổi gây quỹ “Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ”, Mục Sư Hiếu cho biết, thân phụ ông là một cựu Chiến Sĩ Không Quân/Quân Lục Việt Nam Cộng Hòa nên ông thấu hiểu nỗi thống khổ của những người còn ở lại nơi quê nhà, nhất là các anh thương phế binh bị công sản đối xử tàn tệ và có khi họ còn bị ngay những người trong gia đình ruồng bỏ. Chương trình gây quỹ tại Hội Thánh mang ý nghĩa vô cùng lớn để nhắc nhở với các thương phế binh ở Việt Nam là chúng ta không quên anh, không quên chị.

Ông kêu gọi quý đồng hương, bằng hữu hãy mở rộng vòng tay của mình để gởi những món quà mừng Xuân về các anh thương phế binh và gia đình họ.

Mũ Đỏ Lý Thanh Phi đọc danh sách các mạnh thường quân đã ủng hộ Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ và giới thiệu chương trình văn nghệ đặc sắc với sự đóng góp của các nghệ sĩ,

thân hữu trong Vùng Hoa Thịnh Đốn cùng ban nhạc Hoàng Phú và Bảo Huy. Không Quân Trịnh Trọng Hiến và cô Thanh Thúy Nguyễn điều hợp buổi trình diễn với trên 20 tiết mục: đơn ca, song ca, tam ca, hợp ca và hoạt cảnh.



Hợp ca “Thúc Quân”



Hoạt cảnh “Anh Không Chết Đâu Em”

Tổng kết danh sách ủng hộ của các mạnh thường quân, ngân khoản quyên góp được ngay tại hội trường lên tới trên 39 ngàn Mỹ Kim. Ban Tổ Chức cho biết sẽ còn nhiều ngân phiếu đang trên đường đến qua bưu điện.

Nước giải khát và thức ăn nhẹ do Ban Tổ Chức cung cấp.

Chương trình ca nhạc “Không Quên Anh” kết thúc lúc 5 giờ chiều.

Diễn tiến buổi sinh hoạt được Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Đốn phát trực tiếp qua Facebook & YouTube, VIETV, VOA, Diễn Đàn “STOP EXPANSIONISM. ORG”, Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, tuần báo Thương Mãi Miền Đông VA, Hoa Thịnh Đốn Việt Báo ghi nhận và tường thuật đến khán thính giả cùng bạn đọc bốn phương.

Đào Hiếu Thảo



Nguồn: Internet eMail by KQ Đào Hiếu Thảo chuyển

*Đăng ngày Thứ Ba, December 5, 2023
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*